



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมสหกรณ์

โทร. ๐ 432 46681 โทรสาร ๐ 432 46682

E-mail: cpd_khonkaen@cpd.go.th www.cpd.go.th

ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ ในจังหวัดขอนแก่น

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สามารถเข้าไปส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวางระบบในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเป้าหมาย มีประเด็น และมีเนื้อหาในการเข้าไปแนะนำส่งเสริมที่สอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายในการปรับปรุงระบบการส่งเสริมสหกรณ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่มีอยู่จำกัด เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่มีความชัดเจน และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้ตรงจุด โดยมีการปรับระบบจากหน่วยส่งเสริมเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และกำหนดแผนการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ ในการเข้าไปให้คำแนะนำและช่วยสนับสนุนสหกรณ์ พร้อมทั้งมีการจัดทำคู่มือการทำงานของนักส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสรุปรายละเอียดของการลงไปตรวจเยี่ยมและบอกถึงสภาพของสหกรณ์แต่ละแห่ง เพื่อนำมารวมถึงวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสหกรณ์ เพื่อให้รู้ถึงปัญหาของแต่ละสหกรณ์ว่ามีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข โดยได้เริ่มขยายผลการนำระบบการส่งเสริมสหกรณ์ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ ได้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานั้น

ปัจจุบัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้มีบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ในการเข้าไปให้คำแนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ร่วมกับฝ่ายจัดการของสหกรณ์ และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ใหม่ เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานสนับสนุน เข้าใจในการดำเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำในการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยกัน

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นมีแนวทางในการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จำนวน 40 คน เข้าไปจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ จำนวน 79 แห่ง โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2555 และในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะได้นำเนื้อหา ประเด็นความต้องการ ไปส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ตามตารางการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ในปฏิทินการทำงาน ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจะได้ติดตามและประเมินการดำเนินงานต่อไป แต่เบื้องต้นคาดว่า การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ตามประเด็นเนื้อหา ซึ่งได้จัดทำร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ จะทำให้การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นไปอย่างมีเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์มากขึ้น